

Phụ nữ Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"

Với phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", những năm qua, hội viên, phụ nữ Công giáo trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Cơ sở may của bà Nguyễn Thị Huyền, phụ nữ Công giáo thôn Trảng, xã An Trảng (Quỳnh Phụ) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Làm đẹp cho đời, làm giàu cho mình

Cũng như nhiều gia đình ở vùng đảo khác, bà Đinh Thị Khuyết, phụ nữ Công giáo thôn 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đang tuổi lá, tía cành cho những "đứa con" của mình. Để mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, vườn đào của gia đình bà đã đưa ra thị trường những sản phẩm đa dạng về thể cây, loài hoa

và phân khúc giá từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng. Bà Khuyết cho biết: Để có được những cây đào thể đẹp, nhiều nụ, cánh hoa thắm và dày, người trồng đào phải kỹ công và tỉ mỉ trong rất nhiều khâu chăm sóc như làm đất, bấm ngọn, tưới lá... Khác với những loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng trong dịp tết, trồng đào mất cả năm trời nhưng thời điểm bắt đầu tưới lá cho đến khi đào ra

mắt luôn được người trồng đào đánh giá là "thời gian vàng" bởi nó quyết định sự được hay mất của cả vụ. Với 4 sào trồng đào của gia đình, mỗi vụ tết đến cũng cho thu nhập vài trăm triệu đồng, nhưng vất vả lắm, thời tiết quyết định tất cả, có khi tay trắng nếu trời không ủng hộ. Bà Vũ Thị Xoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hoàng Diệu cho biết: Gần bó với cây đào hàng chục năm

nay, bà Khuyết là phụ nữ Công giáo làm kinh tế giỏi của địa phương. Không những vậy, với cương vị Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 9, bà Khuyết phối hợp với nhiều chị em phụ nữ Công giáo xã hội hóa và cùng với nhà trao các phần quà cho gia đình hội viên phụ nữ khó khăn. Cùng với bà Khuyết, hơn 320 hội viên phụ nữ Công giáo ở Hoàng Diệu tham gia các hoạt động rất nhiệt tình.

Tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Cùng với bà Khuyết, nhiều hội viên, phụ nữ Công giáo ở Thái Bình tích cực phát triển các ngành nghề như: du lịch, thương mại, dịch vụ, cơ khí, xây dựng, vận tải, điện nước... tạo nên bức tranh kinh tế đa dạng ở các địa phương... Nhờ đó, các gia đình phụ nữ Công giáo đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm trở lên, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Huyền, phụ nữ Công giáo thôn Trảng, xã An Trảng (Quỳnh Phụ) cũng là một trong số đó. Với cơ sở may được thành lập cách đây hơn 10 năm, bà Huyền tạo việc làm cho hơn 40 lao động với thu nhập từ 3 - 10 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Đình ở xã An Vũ (Quỳnh Phụ) là một trong những lao động gắn bó với cơ sở may nhiều năm nay cho biết: Người nào chưa biết việc, chị Huyền trực tiếp hướng dẫn đến khi họ sử dụng thành thạo máy may, tự may hoàn thiện được sản phẩm. Công việc phù hợp và ổn định nên hàng tháng chúng tôi có thu nhập tốt. Chị Huyền luôn bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể vào tham gia sản xuất tại xưởng, nhận hàng về nhà làm vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Theo đánh giá của bà Mai Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã An Trảng: Là một hội viên Công giáo, chị Huyền đi đầu trong mọi phong trào

của hội cũng như của thôn. Gia đình chị Huyền là gia đình văn hóa tiêu biểu; năm nào gia đình cũng được giáo xứ Trảng Lũ biểu dương là gia đình gương mẫu "Kính Chúa, yêu nước".

Thu hút phụ nữ Công giáo tham gia các hoạt động của hội, địa phương

Tại xã Nam Thanh (Tiền Hải), tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo chiếm hơn 73%. Phần lớn chị em phụ nữ Công giáo thường lập gia đình sớm và sinh nhiều con; đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương lại thường e ngại tham gia hoạt động các tổ chức xã hội. Việc tìm giải pháp để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập hợp thu hút hội viên, nhất là hội viên phụ nữ Công giáo tham gia vào tổ chức hội được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Bà Bùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thanh cho biết: Để thu hút phụ nữ, trong đó có phụ nữ Công giáo vào tổ chức hội, cùng với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, các mô hình, hoạt động cụ thể, Hội đã quan tâm thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương phụ nữ điển hình. Vì vậy, chị em rất tích cực tham gia các phong trào của Hội, địa phương. Ví như giúp những người có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; nhiều chị em



Bà Đinh Thị Khuyết, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) chăm sóc đào tết.



Cơ sở làm quần áo của chị Đào Thị Hương, hội viên phụ nữ Công giáo thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh (Tiền Hải).

ngoài tham gia ca đoàn của nhà thờ vẫn hàng say tập dân vũ... Chị Đào Thị Hương, hội viên phụ nữ Công giáo thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh cho biết: Qua kết nối của tổ chức hội, gia đình tôi đã được vay thêm vốn để phát triển kinh tế. Từ nghề làm quần áo và bán hàng tạp hóa, gia đình tôi thu lãi mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Sự đồng hành của tổ chức hội, thấy được quyền lợi của mình nên tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ Công giáo khác tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN xã, chi hội phụ nữ thôn tổ chức.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh: Hội viên, phụ nữ Công giáo luôn thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", "đồng hành cùng dân tộc", chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời tích cực phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, thiết thực, chất lượng sinh hoạt của hội viên phụ nữ Công giáo từng bước được nâng lên. Hội đồng hội cơ sở ở những địa bàn có đông phụ nữ Công giáo ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

KUẤN PHƯƠNG

VŨ THƯ Tiên phong trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt



Công chức lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất (Vũ Thư) chia sẻ các tiện ích khi sử dụng thẻ ATM để nhận tiền trợ cấp hàng tháng.

Thực hiện chủ trương chỉ trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, huyện Vũ Thư tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác này một cách hiệu quả. Nhờ vậy, Vũ Thư đang đi đầu trong việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Là người đang hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công, tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày loa truyền thanh thông báo là ông Trần Văn Bấy ở thôn Văn Thái, xã Duy Nhất gác lại mọi công việc, đến UBND xã để lĩnh tiền trợ cấp. Năm nay ngoài 70 tuổi, sức khỏe đã không còn tốt như trước nên ông Bấy cũng dần dần thấy ngại với việc phải đi chuyển, đi lại nhiều. Những lần thuận lợi, nhanh chóng lĩnh được tiền không sao, có những lần ông phải chờ đợi lâu mới đến lượt, vừa mất thời gian vừa mệt mỏi. Trong đợt chi trả trợ cấp mới đây, ông Bấy được công chức lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất và nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích về

những tiện ích khi được chi trả trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM nên ông Bấy đã đăng ký tham gia sử dụng loại hình chi trả này. Ông Bấy tâm sự: Lúc đầu tôi cũng băn khoăn vì tuổi cao không biết việc chi trả qua thẻ ngân hàng như thế này có thuận tiện không. Qua nghe các anh chị nhân viên của ngân hàng và cán bộ xã giải thích, tôi thấy sử dụng loại hình chi trả này vừa an toàn, thuận lợi vừa tránh được tiền giả mà lại tiết kiệm được thời gian. Ở thôn Đức Long, xã Duy Nhất, ông Phạm Văn Khuyển cũng là người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với số tiền hơn 2,6 triệu đồng/tháng. Vừa qua, ông Khuyển cũng đã đăng ký nhận tiền trợ cấp qua thẻ ATM bởi ông cho rằng chi trả theo loại hình này rất an toàn và thuận lợi cho người thụ hưởng. Ông chia sẻ: Nhiều khi tiền của mình chưa dùng đến thì vẫn có thể để trong tài khoản ngân hàng, nếu muốn chuyển cho con, cho cháu cũng rất tiện. Hơn nữa, ở quê bây giờ cũng có nhiều loại hóa đơn phải thanh toán không dùng tiền mặt như tiền điện,

tiền nước, tiền internet, vì thế nếu mình có sẵn tiền trong tài khoản thì chỉ cần ngồi ở nhà là có thể thanh toán dễ dàng. Xã Duy Nhất hiện có trên 800 người đang hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội. Để vận động các đối tượng đang thụ hưởng chuyển dần sang việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng, thời gian qua, xã đã tích cực tuyên truyền, giải thích về những ưu việt khi chi trả qua thẻ ATM, chính nhờ vậy, số lượng người đăng ký mở tài khoản để nhận tiền trợ cấp hàng tháng tăng nhanh. Chỉ trong đợt chi trả tháng 11/2023, qua nghe tuyên truyền, giải thích, đã có 150 người đăng ký làm thẻ ATM. Chị Phạm Thị Vui, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất cho biết: Mặc dù số người đăng ký nhận tiền qua tài khoản ngân hàng tăng nhanh nhưng cũng còn một số người vì tâm lý e dè, ngại phải sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, một số thích chi trả bằng tiền mặt như trước nên để phát triển tốt hơn nữa người đăng ký thanh toán trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM, xã sẽ

tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và sử dụng loại hình thanh toán này. Huyện Vũ Thư hiện có trên 6.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và gần 15.000 người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Xác định việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt là nhiệm vụ quan trọng, huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ngành, doanh nghiệp nông thôn xã chủ động rà soát thông tin và mở tài khoản cho người hưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của đối tượng và thân nhân đối tượng về việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ông Phạm Văn Uyên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư cho biết: Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị nên việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua đạt được kết quả tốt. Nhiều địa phương thực hiện rất có hiệu quả như xã Duy Nhất, xã Hiệp Hòa, thị trấn Vũ Thư... Qua theo dõi, nắm bắt, tôi thấy các địa phương đã làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện, đặc biệt là các xã, thị trấn làm rất tốt công tác tuyên truyền tới đối tượng. Chính vì vậy, việc mở thẻ cho đối tượng có bản thuận lợi, các đối tượng đồng thuận và nhất trí cao, không có đối tượng nào phản đối hoặc gây khó khăn. Đến thời điểm này, huyện Vũ Thư đã có gần 1.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội đăng ký nhận tiền qua thẻ ATM.

ĐỖ HỒNG ANH

CỔ DŨNG 2 - thôn văn hóa tiêu biểu

Để giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, Ban công tác mặt trận thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La (Đông Hưng) đã kêu gọi toàn dân tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh". Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của thôn ngày càng phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm được vun đắp.

Thôn Cổ Dũng 2 là thôn điển hình của xã Đông La về phát triển kinh tế. Bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác. Đặc biệt, thôn đã quy 2 vùng trồng cây sắn dây với diện tích khoảng 10ha, gần 70 hộ dân tham gia. Xã đã thành lập HTX Chế biến và kinh doanh nông sản Đông La chuyên chế biến tinh bột sắn dây và bột nghệ, năm 2022 đạt 2 sản phẩm này đã đạt OCOP 4 sao, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân nơi đây. Bà Vũ Thị Riêm, thôn Cổ Dũng 2 chia sẻ: Nhà tôi trồng sắn dây đã gần 20 năm nay, mỗi vụ trồng khoảng 100 hốc, thu được khoảng 5 tấn củ. HTX thu mua củ sắn tươi với giá cao hơn ngoài thị trường, nên mỗi năm gia đình tôi thu vài chục triệu đồng từ sắn dây, giá trị trồng sắn dây giúp 10 lần trồng lúa.

Năm 2003, trong cơ cấu kinh tế của thôn, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40%, đến nay giảm chỉ còn 8,5%; thương mại, dịch vụ hiện chiếm 19%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 30% lên 72,5%. Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thôn tăng nhanh là do thôn có nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ rất phát triển với khoảng 40 hộ, trên 200 lao động tham gia làm nghề. Ông Mai Quý Như, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Quý Như cho biết: Xuất thân từ là tôi tham gia làm đồ gỗ mỹ nghệ để góp phần duy trì phát triển làng nghề của địa phương và phát triển kinh tế gia đình. Hiện Công ty tôi quyết định làm cho 15 lao động với mức lương 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Gia đình đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm việc nặng nhọc cho người lao động. Mỗi năm Công ty đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng. Đến nay, toàn thôn có trên 90% số lao động có việc làm ổn định; số hộ khá, giàu tăng nhanh; nhiều gia đình xây dựng được biệt thự, nhà cao tầng, mua sắm máy móc, phương tiện hiện đại phục vụ sản xuất và

sinh hoạt. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 70,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, do vậy nhân dân tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động, đặc biệt là ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa góp phần xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Ông Mai Thanh Lăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Cổ Dũng 2 chia sẻ: Cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thôn luôn là những người xông xáo, đi đầu để nhân dân cùng thực hiện. Công khai, minh bạch trong công tác tài chính tạo lòng tin trong nhân dân, khi người dân thấy được lợi ích của mình trong mỗi phong trào mà thôn phát động thì tự giác ủng hộ, tham gia. Có sự đồng thuận, hướng thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù địa phương. Cả 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" thôn Cổ Dũng 2 đều thực hiện tốt, dẫn đầu thôn xã, đóng góp tích cực trong xây dựng NTM nâng cao của xã.

5 năm liên, thôn Cổ Dũng 2 được UBND huyện công nhận là thôn văn hóa, năm 2023 được công nhận thôn văn hóa tiêu biểu. Thời gian tới, thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân đoàn kết thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của cuộc vận động với chủ đề "Vì một tương lai sáng, xanh, sạch, đẹp".

TRUNG HIẾU



Nông dân thôn Cổ Dũng 2 trồng cây sắn dây cung cấp cho HTX Chế biến và kinh doanh nông sản Đông La sản xuất sản phẩm OCOP 4 sao.